



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  
เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมมาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวบาน

\*\*\*\*\*

การจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามที่ได้ประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจะต้องจัดทำแผนการจัดเก็บภาษี อากรและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ให้ผู้ปฏิบัติทุกคนยึดถือเป็นแผนการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทำดังนี้

วัน/ เดือน /ปี	เรื่องที่ต้องทำ	ผู้ปฏิบัติ
๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ธ.ค. ๖๖	-การเตรียมการข้อมูลผู้เสียภาษี การสำรวจ ข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เตรียมแบบพิมพ์ เอกสาร ต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข และแผนที่ภาษี ให้พร้อม-ประกาศ ก.ด.ส.๓	-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ผู้ช่วยจพง. จัดเก็บรายได้ -ผู้จัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาษี
๑ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๗	-ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษี -ชักชวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -การประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีได้รับทราบ ระเบียบ ขั้นตอน ทั่วระยะเวลา -จัดเตรียมเอกสารและสถานที่พร้อมที่จะให้บริการ	-ผู้บริหาร -ปลัด และ ผอ.กองคลัง -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
๑ ม.ค.ถึง ๓๐ มี.ค.๖๗	-รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีป้าย -ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกแบบพิมพ์ -ประเมินภาษีป้าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด -รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะเงินข้อมูลเพื่อติดตามเร่งรัดผู้ไม่มา ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในกำหนด	-ปลัด อบต. - ผอ.กองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้
๑-๒๘ ก.พ. ๖๗	จัดทำหนังสือแจ้งการประเมินโดยส่งแบบประเมิน ให้ผู้เสียภาษี -จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชำระภาษีป้าย	ผอ. คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้
๑-๓๐ มี.ค.๖๗ ๑ เม.ย.-๓๐ มี.ย.๖๗	- จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้
๑-๓๐ เม.ย ๖๗	-ทำหนังสือแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน	ผอ. คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้

๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	จัดทำหนังสือแจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดิน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้
สิ้น ๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด - รายงานผู้เสียภาษี - รายงานผู้ค้างชำระภาษี	ผอ. คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุชม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน